

**M2F**M2F
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,950

Section: First Section/NEWS UPDATE: THAILAND

วันที่: อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 1795

หน้า: 1 (ล่าง), 7

Col.Inch: 44.42 Ad Value: 86,619

PRValue (x3): 259,857

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: อัยการเผย บำห์เรนไม่ติดใจ

อัยการเผยบำห์เรนไม่ติดใจ >> 7

6 ฝือกร้อนพันมือประเทศไทย ศาลอาญามีคำสั่งให้ปล่อยตัว “ฮาติม” อดีตนักฟุตบอลทีมชาติบำห์เรน ตามคำร้องขอถอนฟ้องคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่งกลับออสเตรเลีย ตามสถานะผู้ลี้ภัย

วันที่ 11 ก.พ. ศาลอาญา มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัว นายฮาติม อัลอาโรบี อายุ 25 ปี อดีตนักฟุตบอลทีมชาติบำห์เรน สถานะผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถูกรัฐบาลบำห์เรนร้องขอให้ไทยส่งตัวไปรับโทษในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน

พ.ต.อ.ณรงค์ เศรษฐกิจ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้รับหมายปล่อยตัวของศาลอาญาที่ ท 32/2562 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2562 จึงได้ทำการปล่อยตัวนายฮาติมและส่งมอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ก่อนปล่อยตัว ผมได้เข้าไปเยี่ยมและพูดคุยกับนายฮาติม รวมทั้งตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำ ขอยืนยันว่า การควบคุมดูแลนายฮาติมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและหลักมาตรฐานสากล นายฮาติมมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ต้องขังคนอื่นดี ไม่มีปัญหาในการควบคุม ได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติมิตรตามระเบียบของเรือนจำ ได้มีโอกาสเล่นกีฬาและใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติ โดยนายฮาติมยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และเพื่อนผู้ต้องขังที่คอยช่วยเหลือดูแลระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำเป็นอย่างดี

อัยการเผย บำห์เรนไม่ติดใจ

อีกด้วย” พ.ต.อ.ณรงค์ กล่าว

ทั้งนี้ ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้ปล่อยตัวนายฮาติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำรถเข้าไปรับถึงบริเวณด้านในเรือนจำ นำตัวไปดำเนินการด้านเอกสารเพื่อส่งตัวนายฮาติม เดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย โดยออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TG-465 เที่ยวบินวันที่ 11 ก.พ. คาดว่าจะถึงเมลเบิร์น ออสเตรเลีย 12.47 น. วันที่ 12 ก.พ.

นายฮาติมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะเดินทางมาฮันนีมูนกับภรรยาที่ประเทศไทย เนื่องจากทางการออสเตรเลียแจ้งมาทางไทยว่า นายฮาติมมีหมายจับของตำรวจสากล (อินเตอร์โพล) ในคดีที่ถูกศาลบำห์เรนตัดสินจำคุก 10 ปี ข้อหาทำลายทรัพย์สินของรัฐระหว่างการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่บำห์เรน เมื่อปี 2555

หลังการจับกุมตำรวจสากลกลับดำเนินการถอนหมายจับ เนื่องจากนายฮาติมได้รับสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองในออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี 2560

นับตั้งแต่ นายฮาติมถูกทางการไทยควบคุมตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ประเทศไทยถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนและนานาชาติรวมทั้งออสเตรเลียกดดันอย่างหนักให้ปล่อยตัวนายฮาติม ทั้งที่ทางออสเตรเลียเป็นฝ่ายแจ้งให้ไทยจับกุม ทำให้ไทยตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ขณะที่กระบวนการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลที่ไม่อาจจะเมิดได้

คำสั่งปล่อยตัวของศาลอาญามีขึ้นหลังจากอัยการสำนักงานต่างประเทศของไทยไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอถอนฟ้องคดีส่งตัวนายฮาติมในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังประเทศบำห์เรน โดย นายชัชชม อรรถภิญญ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ล่าสุดทางการบำห์เรนไม่ติดใจในคดีของนายฮาติมแล้ว เมื่อเป็นดังนั้นและเห็นว่าเป็นอำนาจของอัยการที่จะถอนคำร้อง จึงได้ทำคำร้องยื่นต่อศาลเพื่อขอถอนคำร้องส่งผู้ร้ายข้ามแดน